

FIND YOUR FIT

2025-2026 SCHOOL SELECTION

Kính gửi các gia đình của Học khu Philadelphia,

Quy trình chọn trường *Find Your Fit* cho năm học 2025-2026 sẽ mở cửa thêm một tuần nữa. Vì vậy, chúng tôi muốn tất cả các gia đình biết về các nguồn thông tin có sẵn để giúp người nộp đơn điều hướng quy trình nộp đơn và chia sẻ một số nhắc nhở quan trọng khi chúng ta sắp kết thúc thời gian nộp đơn.

Nếu quý vị đang cân nhắc tham gia lựa chọn trường học, vui lòng sử dụng các nguồn thông tin này **trước khi** quý vị nộp đơn!

- **Ngày hội vào cửa tự do (School Open)** trường trung học dựa trên tiêu chí: Đến thăm trường trực tiếp hoặc trực tuyến, gặp gỡ nhân viên và tìm hiểu thêm về văn hóa của trường. Xem danh sách các ngày hội vào cửa tự do sắp tới [tại đây](#).
- **Phòng hỗ trợ nộp đơn:** Nhóm chọn trường *Find Your Fit* đang cung cấp Phòng Hỗ trợ Nộp đơn (Application Assistance Labs) tại các trường học trên toàn thành phố cho các gia đình trong thời gian nộp đơn. Vui lòng ghé thăm [trang web chọn trường](#) để biết giờ và địa điểm của các phòng sắp tới.
- **Hướng dẫn thực hiện:** Hướng dẫn thực hiện là tài liệu hướng dẫn từng bước mô tả nhiều hành động khác nhau mà gia đình cần thực hiện khi hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến. Các hướng dẫn có thể được tìm thấy [tại đây](#).
- **Cuộc gặp gỡ lựa chọn trường học:** Xem [bản ghi cuộc gặp gỡ](#) lựa chọn trường học để tìm hiểu thêm về quy trình chọn trường và nộp đơn vào trường nói chung.

Nhắc nhở quan trọng

Đơn chọn trường *Find Your Fit* sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 23 tháng 10 năm 2024. Vì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày đó nên chúng tôi muốn khuyến khích mọi người hành động khẩn trương để hoàn thành và nộp đơn càng sớm càng tốt.

- **Trong hệ thống chọn trường mới của chúng tôi, mỗi ứng viên sẽ có thể xếp hạng năm lựa chọn trường học/chương trình hàng đầu của mình – một cập nhật cực kỳ quan trọng.** Điều quan trọng là phải nhớ chọn tổng cộng 5 trường mà quý vị đủ điều kiện. Tùy chọn giới hạn sẽ *không* cải thiện cơ hội nhận được lời mời – trên thực tế, cơ hội sẽ giảm đi.
- **Người nộp đơn có thể nhận được một lời mời hoặc không có lời mời nào trong giai đoạn phản hồi ban đầu.** Lời mời sẽ được đưa ra dựa trên thứ tự xếp hạng năm trường của ứng viên, tiêu chuẩn chọn trường của ứng viên và số chỗ trống tại trường/chương trình.

- Người nộp đơn sẽ **chỉ** được giữ lại trong danh sách chờ của những trường có thứ hạng cao hơn mà họ không nhận được lời mời.
- Mã zip vẫn được xem xét, nhưng mã zip đã thay đổi một chút. Sáu mã zip là **19140, 19133, 19132, 19136, 19124 và 19134**.
- Trong khi thông tin đánh giá, bao gồm cả PSSA, vẫn cần thiết để có được vị trí tại các trường học dựa trên tiêu chí, **hệ thống nộp đơn sẽ không còn chấp nhận Hệ thống Đánh giá Thay thế của Pennsylvania (Pennsylvania Alternate System of Assessment, PASA)** là một đánh giá chuẩn hóa được chấp thuận.

Chúng tôi mời quý vị tìm câu trả lời cho những câu hỏi bổ sung của quý vị tại [trang web chọn trường](#). Sau khi xem xét trang web, nếu quý vị không tìm thấy câu trả lời quý vị cần, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng giao tiếp hai chiều của chúng tôi, [Let's Talk](#), bằng cách nhấp vào tab *Contact Us (Liên hệ với chúng tôi)* ở cuối trang web lựa chọn trường học. Chúng tôi mong quý vị kiên nhẫn vì chúng tôi thường nhận được lượng cuộc gọi và email cao hơn bình thường vào thời điểm này trong năm.

Cảm ơn quý vị đã chọn Học khu Philadelphia làm nơi giáo dục cho con em mình. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ quý vị và con quý vị trong suốt quy trình chọn trường *Find Your Fit* cho năm học 2025-2026. Chúng tôi cam kết hợp tác với quý vị để chuẩn bị cho các em hình dung và hiện thực hóa bất kỳ tương lai nào mà các em mong muốn.

Ericka L. Washington
Khu Học Chánh Philadelphia
Phó Trưởng phòng Tuyển sinh & Xếp lớp